

ข่าวประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฮอริโมน...นมวัว



น้ำนมโคดิบที่เกษตรกรนำมาขาย หลังการตรวจสอบคุณภาพ จะมีน้ำนมบางส่วนไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ถูกคัดออกเดือนละ 60 ตัน นำไปใช้เลี้ยงลูกโคและขายให้กับฟาร์มสุกรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กระนั้น ยังมีบางส่วนหลงเหลือ จึงต้องไปเททิ้งในแปลงหญ้า...ต้นหญ้าบริเวณนั้นเขียวชอุ่มกว่าพื้นที่อื่น เป็นข้อสงสัย ให้ ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) คิดหาคำตอบ ในน้ำนมดิบมีอะไรดีถึงช่วยให้พืชแตกยอดอ่อนเร็วขึ้น

“เคยได้ยินบ่อยๆ ปลุกพุทธานมสดถ้าต้องการให้หวานกรอบต้องฉีดพ่นด้วยฮอริโมนนมสด น้ำนมวัวเราก็มี ทำไมจะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้ดีกว่าเอาไปเทใส่แปลงหญ้าให้ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านข้างเคียง เราจึงคิดหาวิธีสูตรหมักฮอริโมนนมวัว”

หลังจากทดลองมาหลายสูตร ในที่สุดมาลงตัวที่...น้ำนมโคสด 80 ลิตร (นมดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานต้องคัดทิ้ง) กากน้ำตาล 20 กก. สารเร่ง พด. 6 (เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายโปรตีนและไขมันในน้ำนมโค) จำนวน 2 ชอง คนให้เข้ากัน ปิดฝาถังไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม ระหว่างหมักใช้ไม้คนวันละ 2 ครั้ง ทิ้งไว้ 15 วัน จากนั้นนำน้ำหมักน้ำนมโค 1 ชอนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น แสงแดดอ่อน ในกลุ่มพืชกินใบทั้งคะน้า ผักบุ้ง ชะอม กะเพรา ปรากฏผลช่วยกระตุ้นยอดอ่อนให้แตก ทำให้ใบพืชสีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง แมลงศัตรูพืชหนอนม้วนใบไม่รบกวน จากทดลองทำเล่นๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องน่านมไปเททิ้งให้เหม็นเน่า ปัจจุบันพัฒนากลายเป็นน้ำหมักนมโคจำหน่ายได้ในราคาลิตรละ 300-350 บาท...ฮอริโมนนมวัวสูตรนี้ อ.ส.ค.ไม่หวังเกษตรกรสามารถผลิตคิดทำเองได้ ใช้เงินลงทุนแค่เพียง 1,720 บาท จะได้น้ำหมักนมโคมาใช้เป็นฮอริโมนบำรุงพืช 99 ลิตร หักต้นทุนเหลือกำไรเกือบสามหมื่นบาท

สนใจใคร่เรียนรู้หรือจะขอพิสูจน์ด้วยตัวเอง สอบถาม 0-3634-4926 ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เรามีจัดอบรมให้ฟรี

สะ-เล-เต

กรม.อนุมัติ 9.3 หมิ่นล้านอุ้มเกษตรกร



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแรก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะปล่อยกู้ฉุกเฉินให้ลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรายละ 12,000 บาทไปใช้จ่าย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 500,000 ราย เป็นเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ส่วน 6 เดือนที่เหลือคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ส่วนโครงการที่ 2 เป็นโครงการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ภาคเกษตรในระดับตำบล โดยจะให้สินเชื่อเอสเอ็มอี เกษตรวงเงิน 72,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 72,000 ราย ปล่อยกู้สูงสุด ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 10 ปี โดย 7 ปีแรกคิดดอกเบี้ย 4% และ 3 ปีที่เหลือคิดดอกเบี้ยอัตราปกติ

สำหรับโครงการที่ 3 สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่ไม่เหมาะสมวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท โดยปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเป็นรายกลุ่มหรือชุมชน ให้กู้ชุมชนละไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.01% ระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยส่วนนี้รัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.จำนวน 525 ล้านบาท มีประชาชนได้ประโยชน์ราว 100,000 ราย มีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเข้าร่วมโครงการ 1,400 ชุมชน

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยและทำกิจกรรมนอกภาคการเกษตรอื่นๆ ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพิ่มเติม ระยะที่ 2 จำนวน 4,937 โครงการ วงเงิน 2,967 ล้านบาท ซึ่งอยู่ใน 8 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์